




# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

27 มกราคม 2567




ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>นโยบาย</b></p> <p><b>บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่</b></p> <p>สายด่วน สปสช. 1330 อัจฉริยะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สำนักข่าวอิศรา, hfocus, thecoverage )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวว่า บอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบการจัดการสายด่วน สปสช. 1330 อัจฉริยะ (Smart Contact Center) ซึ่งจะเข้ามามีส่วนสนับสนุนการให้บริการของประชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพิ่มการเข้าถึงบริการที่เป็นเป้าหมายของการดำเนินการตามนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่</li> <li>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า แนวทางพัฒนาระบบการจัดการสายด่วน สปสช. 1330 อัจฉริยะ มี 7 ด้าน ดังนี้ 1.พัฒนาช่องทางการติดต่อรองรับ Multi-Channel ให้เข้าถึงและใช้งานระบบได้ง่ายขึ้น ทุกที่ ทุกเวลา ลดเวลาให้บริการเฉลี่ย 5 นาทีต่อสาย 2.พัฒนาระบบการจัดการคิว ลดเวลารอสายเหลือน้อยกว่า 30 นาที 3.ระบบบันทึกและบริหารข้อมูลของผู้รับบริการ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่นอย่างเป็นระบบ ง่ายในการติดตาม ติดต่อ และขอข้อมูลตนเอง 4.ระบบบริหารจัดการทีม ช่วยลดจำนวนเจ้าหน้าที่เหลือน้อยกว่า 25 คนต่อทีม 5.ระบบสนับสนุนการทำงานเชิงรุก มีความยืดหยุ่นของการแสดงผลและใช้งาน รองรับนโยบายเร่งด่วนได้ 6.ระบบการวิเคราะห์และรายงานเชิงคุณภาพบริการที่เข้าถึงง่าย และ 7.ระบบมีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวด ปกป้องข้อมูลผู้รับบริการและการปฏิบัติตามกฎหมาย</li> </ul> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>- พญ.อรพรรณ ตะเวทิงค์ ผอ.รพ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เปิดเผยว่า นโยบาย “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่” ซึ่งได้มีการประกาศคิกออฟไปเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2567 และ จ.เพชรบุรี เป็นหนึ่งใน 4 จังหวัดนำร่องนั้น ได้มีส่วนช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ และประชากรแฝง หรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงลดความแออัดภายในโรงพยาบาล ขั้นตอนการให้บริการ และเอกสารที่เป็นกระดาษ ทำให้สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาได้รวดเร็ว</p> <p>ด้าน นายภุชภัทร์ คุณวงศ์ ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า เดิมอาศัยและใช้สิทธิการรักษาอยู่ที่ จ.นครศรีธรรมราช ก่อนจะย้ายมาอยู่ที่จ.เพชรบุรี เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยจึงมารับการรักษาที่โรงพยาบาลเขาย้อย โดยจากการรับบริการเห็นถึงความสะดวกมากขึ้นจากเดิม เพราะส่วนตัวยังไม่ได้ย้ายสถานพยาบาลประจำของตนเองในระบบ แต่ก็สามารถใช้บริการที่นี้ได้เลยแค่มียบัตรประชาชนใบเดียว รวมถึงการรับบริการขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากด้วย</p>	
<p><b>นักท่องเที่ยวปลอดภัย</b></p> <p>ตั้งเป้าทีม'Sky Doctor'คลุมทั่วปท.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ ข่าวสด) เว็บไซต์ ( )</p> <p>- นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Sky Doctor) พร้อมระบบปรับแก้เหตุและสั่งการที่มีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วย สร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวและผู้ป่วย และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของประเทศ รัฐบาลผลักดันนโยบายการจัดตั้งแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ (Sky Doctor) เพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง ตั้งเป้าจัดตั้งทีมแพทย์ฉุกเฉินตามมาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับสากล ในเขตสุขภาพทั้งหมด 13 เขต 20 หน่วยทั่วประเทศ</p>	
<p><b>นโยบายแก้ปัญหาหาเสฟติด</b></p>	
<p><b>ร่างกฎหมายกัญชา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ มติชน )</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เปิดเผยความคืบหน้าการยกร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ. ... ว่า หลังจากที่กระทรวงได้เปิดรับฟังความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.กัญชาผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9-23 มกราคมที่ผ่านมา รวมเป็นเวลา 15 วัน ซึ่งขณะนี้ได้ปิดรับฟังความเห็นแล้ว ส่วนผลการแสดงความคิดเห็นนั้นอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงร่างกฎหมาย ซึ่งก็ยังมีรับฟังทุกฝ่าย โดยคาดว่าจะสามารถส่งร่างปรับปรุงเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม ครม.ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ หากเห็นชอบก็จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร และเข้าสู่การตรวจสอบของคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป ส่วนกรณีมีการตั้งข้อสังเกตถึงโทษปรับการใช้กัญชาที่ผิดวัตถุประสงค์ที่สูงถึง 60,000 บาท ซึ่งมากกว่าโทษปรับของ เหล้าและบุหรี่นั้น ไม่ได้ดูในรายละเอียด แต่หลักการในการเขียนโทษจะอิงกับกฎหมายอาญาเป็นหลัก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทั้งโทษจับและปรับ เชื่อว่า การกำหนดโทษเป็นไปตามความเหมาะสม ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อมิติสุขภาพและมิติสังคม</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p><b>รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ ผู้จัดการ)  -ศ.นพ. อภิชาติ อัครวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นำผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2566 จำนวน 2 ราย เข้าเยี่ยมคารวะนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2566 ต่อความมุ่งมั่นและทุ่มเท จนนำมาซึ่งองค์ความรู้และการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญ  สำหรับผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2566 ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นาโปเลโอเน เฟอรรารา (Napoleone Ferrara, M.D.) จากสาขาการแพทย์ ที่ประสบความสำเร็จในการค้นพบและสกัดโปรตีนวีจีจีเอฟ โปรตีนที่เร่งการเจริญเติบโตของเซลล์เยื่อหลอดเลือด ซึ่งนำไปสู่การพัฒนายาแอนติบอดีที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะที่มีความรุนแรง และศาสตราจารย์นายแพทย์แบร์รี เอช. รูแมค (Barry H. Rumack, M.D.) จากสาขาสาธารณสุข ที่ได้พัฒนากราฟประดิษฐ์เป็นเครื่องมือประเมินความเสี่ยงและวินิจฉัยผู้ป่วยภาวะพิษจากยาพาราเซตามอลเฉียบพลัน กลายเป็นแนวทางการรักษามาตรฐานสากลในการรักษาภาวะพิษดังกล่าวทั่วโลก</p>	
<p><b>ตั้งอนุกรม.พัฒนาโรงงานผลิตวัคซีน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์)  -นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติที่กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้มอบแนวนโยบายให้กับคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติในการพัฒนาวัคซีนเพื่อความมั่นคง ถ้าเรามีการพัฒนาโรงงานผลิตวัคซีน จะเป็นประโยชน์กับประชาชนชาวไทยและทั่วโลก ปัจจุบันโรงงานผลิตวัคซีนในไทย สามารถผลิตวัคซีนได้ 2 ชนิด คือ ไขหวัดใหญ่และโควิด แต่ยังมีผลิตได้จำนวนจำกัด จึงต้องส่งเสริมพัฒนาโรงงานผลิตวัคซีน เพราะใช้งบประมาณไม่มาก โดยการพัฒนาโรงงานผลิตวัคซีน 2 แห่ง คาดว่าจะใช้งบประมาณ 1,400 ล้านบาท จึงให้ที่ประชุมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาศึกษาการส่งเสริมโรงงานผลิตวัคซีน เพื่อเดินหน้านำสนับสนุนการผลิตวัคซีนในประเทศอย่างเต็มที่</p>	
<p><b>นำท่วม "พัทลุง-นราธิวาส"</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, linetoday, thaitabliod ,sondhitalk, hfocus, thailandplus)  -นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สส.กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันจากเหตุฝนตกหนัก วันที่ 24-26 ม.ค. 2567 พบว่า มี 2 จังหวัด คือ นราธิวาส และพัทลุง โดยขณะนี้ระดับน้ำลดลงทั้ง 2 จังหวัด ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ ขณะที่สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบสะสม 2 แห่ง คือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง ในนราธิวาส แต่ยังคงเปิดให้บริการได้ตามปกติ และ รพ.สต.1 แห่งในพัทลุง คือ รพ.สต.บ้านชะรัด สังกัดอบจ. ซึ่งต้องปิดให้บริการ และได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปรับบริการจากสถานพยาบาลใกล้เคียงแทน ทั้ง 2 จังหวัดได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีเหตุอุทกภัยแล้ว โดยในส่วนของ จ.พัทลุง พบว่า มวลน้ำที่ไหลหลากอย่างรุนแรงกระทบต่อเส้นทางคมนาคม ทำให้คอสสะพานเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 2 กับหมู่ที่ 4 ต.คลองทรายขาว อ.งหรา ขาดเสียหาย ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวยังไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้ รวมถึงหลายตำบลถนนทางเข้าหมู่บ้านบางหมู่บ้าน รถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ไม่สามารถผ่านได้ โดยการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข นพ.สสจ.พัทลุงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานและหน่วยบริการ แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สภาวะอากาศ และประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมแจ้งเตือนทุกอำเภอเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉิน  ขณะนี้ได้มีการแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขังในระยะสั้น ที่ อ.เบตง จ.ยะลา อ.สุโขทัย โกลก และ อ.จะนะ จ.นราธิวาส ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง คือ อ.งหรา อ.ตะโหมด อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง และ อ.ระแงะ อ.แว้ง อ.สุคีริน จ.นราธิวาส นอกจากนี้ ยังได้เตรียมพร้อมทีมแพทย์ บุคลากร ยา และเวชภัณฑ์ เพื่อออกดูแลสุขภาพประชาชนและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำท่วมแล้ว</p>	
<p><b>พัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thecoverage, thaitabliod, thailandplus)  -นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สส. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย อย. และ สสจ. ทั่วประเทศ รวมถึงพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปกป้องประชาชนจากผลิตภัณฑ์ไร้มাত্রฐาน และส่งเสริมภาคธุรกิจให้พัฒนาสู่ตลาดโลก พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอนุญาตผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็ว ด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สุขภาพดีที่เพชรบูรณ์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ไทยโพสต์ สยามรัฐ สวท.,innnews linetoday thereporter bluechipthai thejournalistclub hfocustime saimfocustime thecoverage thailandplus)</p> <p>-นายสันติ รมช.สธ. เป็นประธานพิธีเปิด “มหกรรมสุขภาพดี ที่เพชรบูรณ์” (Good Health @Phetchabun) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 ม.ค.67 ที่หอประชุม 50 ปี มรภ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โดยมี พญ.อัจฉรา อธิบดีกรมอนามัย นพ.ยงยศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ทวีศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ผู้บริหาร สธ. ผู้บริหารจังหวัดเพชรบูรณ์ และภาคีเครือข่าย ร่วมงาน โดย สธ.ได้สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ และสร้างงานให้กับประชาชน โดยผลักดันการพัฒนาเมืองต้นแบบสุขภาพ (Healthy Cities MODELS) “เมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน คนอายุยืน” เป็นต้นแบบพื้นที่อายุยืน (Blue Zone) ในทุกจังหวัด มุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการกินดี อยู่ดี เพิ่มมูลค่าชุมชน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Healthy Cities MODELS แล้ว 20 ชุมชน โดยในส่วนของ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญของเขตสุขภาพที่ 2 ได้ขับเคลื่อน Healthy Cities MODELS อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกชุมชนต้นแบบ และยังมีอำเภอสุขภาพดี อีกจำนวน 10 แห่ง ซึ่งจะเร่งขยาย ให้ครอบคลุมทุกอำเภอต่อไป</p>	
<p><b>ประชุมองค์การอนามัยโลกสมัยที่ 54</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ,news1live, somdhitalk,hfocus, thailandplus )</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ร่วมประชุมองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 154 ระหว่างวันที่ 22-27 มกราคม 2567 ณ สำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยประเทศไทยได้ผลักดัน 2 ประเด็นสุขภาพ ได้แก่ การดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance) และการมีส่วนร่วมของสังคม (Social Participation) โดยมีการหารือร่างข้อมติที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกในเดือนพฤศจิกายนของปีนี้ ทั้งนี้ ข้อมติในเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ จะเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติ ว่าด้วยเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ ซึ่งกำหนดจัดในเดือนกันยายน 2567 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ในการประชุมฯ ได้มีการแต่งตั้งให้ Ms. Saima Wazed เป็นผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คนใหม่ ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 แทน Dr.Poonam Khetrapal Singh ที่หมดวาระลง</p>	
<p><b>โควิด 19</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ มติชน แนวนหน้า ประชาชาติธุรกิจ trueid tnn linetoday thaiPBS topnews mcot news1live)</p> <p>-ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ระบุ ปัจจุบัน แม้ความรุนแรงโรคลดลง แต่กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง ยังจำเป็นต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 เพราะเมื่อเป็นโควิดแล้ว จะอันตรายถึงชีวิตได้มาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>-ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โพสต์ 16 หัวข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับภาวะลองโควิด (Long COVID): อับเตตผลการศึกษาคัญ กลไกการเกิดโรค และแนวทางการลดผลกระทบจากลองโควิด รวมทั้งป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโควิด-19 บ่อยครั้ง</p>	
<p><b>แพทย์เผย “หน้าเบี้ยวครึ่งซีก” เป็นโรคที่รักษาให้หายขาดได้</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย)</p> <p>-นพ.วีรุฒิ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า อาการปากเบี้ยวหรือหน้าเบี้ยวครึ่งซีก ( Bell’s palsy ) คือ ภาวะที่กล้ามเนื้อใบหน้าข้างใดข้างหนึ่งทำงานผิดปกติ โดยมีสาเหตุมาจากการอักเสบของเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 ผู้ป่วยจะหลับตาไม่สนิท ปากเบี้ยว มีน้ำไหลมุมปาก การรับรสผิดปกติ หูอื้อข้างเดียว โดยมักพบมากในผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ เช่น หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ ผู้ที่รับประทานยาคุมกำเนิด เป็นต้น สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ชี้โรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก เป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้</p>	
<p><b>อย. เปิดชื่อ เครื่องสำอาง 5 รายการ มีสารห้ามใช้</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ( ข่าวสดม, tnews ,thainews, thebangkokinsight ,thailandplus )</p> <p>-อย. เปิดชื่อ เครื่องสำอาง 5 รายการ จากร้านค้าออนไลน์ ดังนี้ “ครีมหมอยันฮี ของแท้ 100% หน้าขาวใสไร้สิว ใช้เองขายเอง” “ครีมหมอยันฮี ของแท้100%” “ครีมหมอยันฮีของแท้ราคาส่ง 110 บาท” “ครีมหมอยันฮี ปลีก-ส่ง ของแท้” “ครีมหมอยันฮี เพจจริง ของแท้ 100% พบสารห้ามใช้ สารไฮโดรควิโนน-กรดเรตินอนิก-สารสเตียรอยด์ จึงขอประกาศผลการตรวจสอบ หรือผลวิเคราะห์เครื่องสำอางให้ประชาชนทราบ</p>	
<p><b>สภ.ส.เปิดหลักสูตร Medical Hub Executive Program</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ( เดลินิวส์ ผู้จัดการ โพสต์ทูเดย์ hfocustime )</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. ร่วมกับมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แลกง้าว เปิดหลักสูตร Medical Hub Executive Program (MEP) รุ่น 1 เพื่อผลักดันประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำของโลกในด้าน Health &amp; Wellness Destination แก่ผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย โดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ และกลไกในการบูรณาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ Medical Service , Hub Wellness , Hub Academic Hub และ Product Hub สำหรับหลักสูตรดังกล่าว รุ่นที่ 1 จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามคุณสมบัติที่กำหนด จำนวน 80 คน โดยจะอบรมทั้งหมด 14 ครั้ง ทั้งการอบรมในภาคทฤษฎีและการศึกษาดูงาน โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านเกณฑ์การอบรม คือระยะเวลาเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีระยะเวลาการอบรม 14 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2567 และเริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567</p>	
<p><b>สบส. ประกาศรางวัลชนะเลิศประกวด'มาสดาคอต'</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (innnews,ทีวีช่อง 5)          -นพ.สุระ อธิบดีกรม สบส. กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศ และรางวัลพิเศษการประกวดออกแบบมาสดาคอตและเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ ประจำอาคารนิทรรศการไทย ในการเข้าร่วมงาน WORLD EXPO OSAKA 2025,KANSAI,JAPAN ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2025 ว่า การจัดประกวดครั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดนิทรรศการของประเทศไทย ในงาน Expo 2025 Osaka Kansai ที่นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างการจดจำ และสะท้อนถึงภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศไทย รวมถึงการประชาสัมพันธ์ความเป็นไทยในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ ต่อประชาคมโลก</p>	
<p><b>ศาลปกครองกลางเพิกถอนคำสั่งสบส.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ แนวนหน้า)          -ศาลปกครองกลาง สั่งเพิกถอนคำสั่งอธิบดีสบส. ที่สั่งให้ รพ.รามคำแหงคืนเงินค่ารักษาพยาบาลคนไข้โรคหลอดเลือดแดงโป่งพองและให้ทางรพ.ไปเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจาก สปสช.แทน เนื่องจากเห็นว่า ผลวินิจฉัยแรกกับผู้ป่วยใน 72 ชม. ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามคู่มือคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน ดังนั้น คำสั่งของอธิบดี สบส. ดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)          -กรณีแชร์ว่อน "น้ำดื่มผสมเบกกิ้งโซดา ช่วยรักษาอาการหวัดได้" ล่าสุด ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยืนยันแล้วว่าเป็นข้อมูลเท็จ และชี้แจงว่า เบกกิ้งโซดาหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตที่มีก่นามาใช้เป็น ส่วนผสมในการทำเบเกอรี่ ไม่มีสรรพคุณที่เกี่ยวข้อง และการดื่มน้ำผสมเบกกิ้งโซดา ก็ไม่มีผลในการรักษาโรคใด รวมถึงไม่สามารถรักษาโรคหวัด หรือใช้หวัดใหญ่ได้</p>	
<p><b>แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ มติชน)          - สวรส. จัดกิจกรรม “ปฏิบัติการจีโนมิกส์ (ประเทศไทย) สูการเป็นฐานข้อมูลจีโนมคนไทย”ในอาสาสมัคร 50,000 คน ใน 5 กลุ่มโรค คือ กลุ่มโรคมะเร็ง กลุ่มโรคเรื้อรัง กลุ่มโรคติดเชื้อ กลุ่มโรคหายาก และเภสัชพันธุศาสตร์ ได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปยังศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี ในฐานะหน่วยเจาะเลือดที่เข้าร่วมกับแผนปฏิบัติการนี้ เพราะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่พบว่ามีจำนวนประชากรที่เป็นมะเร็งเต้านมอายุน้อยจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งที่นี่ก็มีการส่งตัวอย่างเลือดไปแล้วกว่า 700-800 ราย          นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง สาขา มะเร็ง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี กล่าวว่า จากการดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่ผ่านมา พบสถิติจำนวนผู้ที่เข้ารับบริการเป็นผู้ป่วยมะเร็งจำนวนมากและเพิ่มขึ้นจาก 1,000 เคสใหม่ต่อปี เป็น 2,000 เคสใหม่ต่อปี และยังพบว่าในพื้นที่จ.จันทบุรี ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งในผู้หญิง คือมะเร็งเต้านม โดยพบในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 45 ปี และผู้ชายที่พบมากคือ มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี เบื้องต้นการตรวจพันธุกรรมใน 5 กลุ่มโรค พบว่า 50% ไม่พบยีนกลายพันธุ์ที่จะก่อให้เกิดมะเร็ง อีก 35% พบว่ามียีนที่สามารถกลายพันธุ์เป็นมะเร็งได้ จะต้องมีการติดตามอาการเป็นระยะและมีการตรวจเก็บข้อมูลทุก 2 ปี ทั้งนี้เมื่อแผนปฏิบัติการนี้สำเร็จเชื่อว่าจะมีประโยชน์ในการที่จะพยากรณ์ได้ว่าในครอบครัวของคนไข้ที่มียีนมะเร็ง มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งได้หรือไม่ เพื่อการป้องกันในระยะแรกได้</p>	
<p><b>ดีอี" เปิดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเอไอ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ)          -นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดตัวโครงการ AI for Better Life ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ฟรี ตั้งแต่ 26-28 มกราคม 2567 ระหว่างเวลา 10.00-17.00 น. บริเวณชั้น G โซน M Lifestyle ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ โดยการคัดกรองด้วยฐานข้อมูลที่มี เอไอจะใช้เวลาประมวลผลตรวจเพียง 3 นาที เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567 แก่ประชาชน เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ดีอี โดย ดีป้า และเครือข่ายพันธมิตรอย่างแอสตราเซนเนก้า (ประเทศไทย) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และ เดอะมอลล์ กรุ๊ป โดยที่ผ่านมาระหว่างปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลบ้านแพ้วตรวจคัดกรองไปแล้วกว่า 10,000 ราย</p>	
<p><b>ลูกประคบไฮเทค</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ สปริงนิวส์)          -ทีมสตาร์ทอัพ Electron Plus คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ สจล. คิดค้นนวัตกรรม ‘อีเซีย’ (EASEA) ลูกประคบไฮเทค อุปกรณ์การนวดเพื่อสุขภาพแบบพกพา ซึ่งใช้เทคโนโลยี Flexible Thermoelectric เพื่อตอบโจทยภาวะโรคออฟฟิศซินโดรม บรรเทาอาการปวดเมื่อยและมอบความผ่อนคลาย ใช้งานง่ายและสะดวก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมหนุนนโยบายเศรษฐกิจ BCG และ Soft Power การนวดแผนไทยด้วยเทคโนโลยีและดีไซน์ทันสมัย</p>	
<p><b>ข่าว ‘เกาะล้าน’ ขยายผล ‘ธรรมนูญสุขภาพ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)          -ชาวชุมชนเกาะล้าน ผนีก สข. ระดมแนวทางขยายผลการขับเคลื่อน “ธรรมนูญสุขภาพฯ” นำกติกา-ข้อตกลงร่วมที่ประกาศใช้ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีในพื้นที่ วางประเด็นพัฒนาความปลอดภัยทางบก-ทางน้ำ จัดการสุขนั้ขจรจัดพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจชุมชน-สิ่งแวดล้อม จัดการขยะในชุมชน ตลอดจนการป้องกันโรค NCDs ลดหวาน-มัน-เค็ม</p>	
<p><b>ไข้เลือดออก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน)          -นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นพ.สสจ.สงขลา เปิดเผยว่า จากรายงานการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในจังหวัดสงขลาปี 2566 พบผู้ป่วย 7,401 ราย เสียชีวิต 10 ราย และคาดว่าจะมีการระบาดอย่างต่อเนื่องในปี 2567 ประกอบกับระยะนี้ภาคใต้และจังหวัดสงขลาเริ่มมีฝนตกต่อเนื่องในบางพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำขังในภาชนะต่างๆ จนกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทำให้ยุงลายมีโอกาสแพร่ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและประชาชนเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ส่วนสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 1-23 มกราคม 2567 พบผู้ป่วย 547 ราย เสียชีวิต 1 ราย อำเภอที่พบมากที่สุด คือ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมืองสงขลา และอำเภอสะเดา ตามลำดับ</p>	
<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน)          -ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน รายงานสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดสงขลา ล่าสุดพบสุนัขเพศผู้ อายุประมาณ 3 เดือน จากจุดก่อสร้างอาคารพักอาศัยของข้าราชการทหาร สุนัขป่วย มีไข้ ทุร่าย เบื่ออาหาร เป็นอัมพาต และตายหลังแสดงอาการ 5 วัน ระหว่างนั้นได้กักคน 1 คน จากการสอบถาม พบว่าโครงการสร้างอาคารพักอาศัยดำเนินการมากกว่า 2 ปี แม่ของสุนัขป่วยมีอายุประมาณ 1 ปี ป่วยตายพร้อมลูกสุนัขจำนวนหนึ่งก่อนหน้านี้ รอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างมีสุนัขประมาณ 20 ตัว ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จึงได้ทำการประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวโรคพิษสุนัขบ้าเป็นเวลา 30 วัน ในรัศมี 5 กิโลเมตร และลงพื้นที่ ฉีดวัคซีนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ จุดเกิดโรค ส่วนในจุดอื่นๆบริเวณใกล้เคียงนั้น ได้มีการเฝ้าระวังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทั้งนี้ พบว่าบริเวณริมทะเลทั้งถนนชลหาทัศน์และแหลมสนอ่อนเทศบาลนครสงขลา พบว่ามีสุนัขจรจัดอยู่หลายกลุ่มจำนวนมาก สร้างความกังวลให้กับประชาชนที่มาออกกำลังกาย ต้องการให้เทศบาลนครสงขลาเร่งหาที่อยู่ให้ เพื่อลดความเสี่ยงที่สุนัขเหล่านี้จะกัดผู้คนที่มาทำกิจกรรมชายหาด</p>	
<p><b>โรคไทรอย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สวพ.91 linetoday thaiPBS )          -นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เพื่อติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจ หรือโรคไทรอย ที่กำลังแพร่ระบาดในพื้นที่ จ.ยะลา โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี กลุ่มเด็กเล็ก และสตรีมีครรภ์ หลังพบผู้ติดเชื้อ 158 คน เสียชีวิต 2 คน เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 1 เดือน เพราะยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการรักษา ฉีดวัคซีน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ป่วยแล้ว 1,000 คน เสียชีวิต 7 ราย</p>	
<p><b>ไฟไหม้ขยะสูงเท่าตึก 5 ชั้น</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด ผู้จัดการ)          -พิษณุโลกระดมดับไฟไหม้ขยะรีไซเคิล กองมืหมาสูงเท่าตึก 5 ชั้น หนัก 50 ตัน ในบริษัท วงษ์พาณิชย์ ต.ท่าทอง อ.เมือง ซึ่งเป็นบริษัทรับซื้อขยะรีไซเคิลขนาดใหญ่ และมีสาขาทั่วประเทศ หลังคุมเพลิงไว้ได้ ยังต้องฉีดน้ำเลี้ยงป้องไฟคุ ผวจ.สั่งปิดโรงงานรีไซเคิล 3 วัน พร้อมดูแลชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ทั้งมลพิษจากควัน กลิ่น และน้ำที่ซัดดับไฟ สาเหตุต้องรอ พฐ.เข้าตรวจ เบื้องต้นคาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่เสาไฟฟ้าข้าง กองขยะ</p>	
<p><b>ครูใช้เข็มฉีดยาตีหมากเด็ก36คน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน เดลินิวส์ คมชัดลึก ข่าวสด ไทยรัฐ สยามรัฐ สำนักข่าวไทย springnews linetoday ejan ch3 ch7 thaiPBS thaiger brighttv.mono29 pptvhd36 nationtv kapook amarintv )</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นักเรียนชั้น ป.2 จำนวน 36 คน ของโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านสำโรง ถูกครูสาวทำโทษโดยใช้เข็มทิ่มในปาก จนปากเป็นแผล เหตุเพียงเพราะครูประจำชั้น เดินไปเหยียบหมากฝรั่งที่ถูกคายไว้ในห้องเรียน แต่ไม่มีใครรับ จึงเรียกครูอีกคนมาทำโทษเด็ก โดยครูได้กล่าวขอโทษและยอมรับว่า นำเข็มเจาะปากเด็กจริง โดยใช้เข็มกลัดอันใหม่ ที่เพิ่งเอามาใช้ โดยก่อนหน้านั้นใช้เข็มกลัดกลัดเสื้อเด็กทำการแสดง ซึ่งครูไม่ได้ตั้งใจให้เลือดออก ตั้งใจแค่ขู่ ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดบาดแผล และตอนจมนั้นไม่มีเด็กร้องไห้เลย ขณะที่ผู้ปกครองหวั่นวิตกเชื่อ โวยถล่มในไลน์กลุ่ม ก่อนเข้าแจ้งความสภ.สำโรงเหนือ เบื้องต้นทางโรงเรียนได้ส่งระงับครูรายนี้ รวมถึงครูประจำชั้นให้หยุดการสอนและย้ายไปประจำสำนักงานเขตชั่วคราว พร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (tojonews)</p> <p>-เพจหมอแล็บแพนด้า โพสต์ข้อความ โดยระบุว่า เสี่ยงติดเชื้อ เพราะเราไม่รู้เลยว่าเด็กบางคนกำลังติดเชื้ออะไรอยู่รีเปลา ซึ่งพวกไวรัสมันมักจะแฝงตัวอยู่ในร่างกาย แต่ยังไม่แสดงอาการให้เห็น เชื้อไวรัสมันส่งต่อผ่านเลือด จากการใช้เข็มร่วมกันได้ ทั้ง เอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบบี CMV HTLV WNV เชื้อแบคทีเรียก็มี อย่างเช่น ชิฟิลิส และเชื้อโรคอื่น ๆ อีกหลายชนิด ที่ติดมากับเลือดคนก่อนหน้า สงสัยต้องพาเด็กไปตรวจ HIV HBV HCV ด้วยวิธี PCR และตรวจซ้ำอีกภายใน 1 เดือน เพื่อยืนยันอีกรอบ</p>	
<p><b>กินแมลงทอดไม่หยุด จนต้องนอน รพ.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ejan)</p> <p>-นิโคเลตต์ แคลลี วี เน็ตไอดอลสิงคโปร์ ตะลอนเที่ยวไทย ติดใจเมนูแมลงทอด กินไม่หยุด จนต้องหามส่งโรงพยาบาล เพราะมีอาการท้องเสียรุนแรง โดยมีความคิดเห็นหลากหลายจากชาวเน็ต บางความเห็นชี้ว่า อาจเป็นเรื่องของระบบย่อยอาหารที่ไม่ถูกกับวัฒนธรรมอาหารในแต่ละที่ ในขณะที่บางคนสงสัยว่าน้ำจิ้มอาจไม่สะอาด แม้จะมีประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ แต่นิโคเลตต์ยังคงมีความสุขกับการทดลองอาหารไทยและการท่องเที่ยวในประเทศไทย</p>	
<p><b>เกาหลีใต้เตือน "อย่ากินไม้จิ้มฟันเขียว"</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(แนวหน้า) , เว็บไซต์ (ผู้จัดการ เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า สวพ.91 linetoday springnews amarintv kapook sanook thematter khaoja ejan)</p> <p>-เกาหลีใต้แถลงเตือนถึงอันตรายต่อสุขภาพ หลังเกิดกระแส "กินไม้จิ้มฟัน" บนโลกออนไลน์ ท่ามกลางความหวาดวิตกว่า อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอย่างร้ายแรง โดยคลิปวิดีโอที่โพสต์บนโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นผู้คนจำนวนมากนำ "ไม้จิ้มฟันสีเขียว" ที่ทำจากแป้งมันเทศหรือแป้งข้าวโพด ไปทอดในน้ำมันจนพองกรอบ ก่อนเติมเครื่องปรุงรส เช่น ผงชีส และรับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อยเหมือนเป็นขนมขบเคี้ยว จนกลายเป็นไวรัส ซึ่งยังไม่มีมีการตรวจสอบความปลอดภัยว่าไม้จิ้มฟันสีเขียวเหล่านี้สามารถกินได้ "กรุณาอย่ากิน" แม้ไม้จิ้มฟันสีเขียวจะทำจากแป้งมันเทศหรือแป้งข้าวโพด แต่ไม่ได้ผลิตขึ้นเพื่อรับประทาน แต่มีจุดประสงค์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะลดการใช้ไม้และสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพมากกว่า</p>	
<p><b>จำนวนคนเกิดน้อยกว่าจำนวนคนตาย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยโพสต์)</p> <p>-รศ.ดร.นงนุช ตันตีสันติวังศ์ นักวิชาการด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลังและภาษี มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม เทรนด์ประเทศอังกฤษ เสนอบทความ หากประเทศไทยต้องการเพิ่มกำลังแรงงานและแก้ปัญหาการขาดความสมดุลระหว่างรายรับ-รายจ่ายของกองทุนประกันสังคมที่เพิ่มขึ้น อาจต้องขยายอายุการทำงานไปถึง 65 ปี แทนการเร่งอัตราการเกิดของประชากร เพราะประชากรเกิดใหม่จะต้องรอน้อย 18-25 ปี จึงจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งอาจไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาตลาดแรงงานที่กำลังจะต้องเผชิญในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าได้ เนื่องจากจำนวนเด็กเกิดใหม่น้อยกว่าจำนวนคนตาย ภาครัฐควรมีมาตรการอื่นแทนการเร่งอัตราการเกิด เพราะตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป ปัญหานี้มีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ยิ่งดึงเวลานานออกไป ยิ่งหวังรอเด็กเกิดใหม่โตเข้าสู่ตลาดแรงงาน ปัญหาที่จะยิ่งมากขึ้น การแก้ไขปัญหาก็จะมีต้นทุนสูงขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นว่าแม้รัฐจะมีมาตรการส่งเสริมการคลอดบุตร ไม่ว่าจะลดหย่อนภาษี ให้เบี่ยเลี้ยงดูมาหลายปี แต่ก็ยังคงมีอัตราการเกิดที่ต่ำกว่าอัตราการตาย จำนวนประชากรไทยยังคงลดลง นั่นแสดงว่าเรากำลังเดินผิดทาง ถ้าอยากให้มีลูกมากขึ้น ก็ต้องถามว่าทำไมคน Gen Y ไม่อยากมีลูก เชื่อว่าถ้าสังคมปลอดภัย สภาพการใช้ชีวิตที่ไม่บ่อนทำลายสุขภาพกายสุขภาพจิต มีรายได้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อความชำนาญ-ความรู้-ความสามารถ รวมถึงการเดินทาง-การศึกษา-การรักษาพยาบาลที่ดีสำหรับทุกคนในราคาที่เท่ากัน ปัญหาการไม่ยอมมีลูกก็จะลดลง เพราะรู้ว่าลูกหลานเราจะใช้ชีวิตที่ดี</p>	
<p> <b>ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</b></p>	
<p><b>ผู้ป่วยร้องเรียน รพ.รักษาคนไข้ไม่ได้มาตรฐาน ทำพิการ</b></p> <p><b>สื่อที่ นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ,บ้านเมือง, ข่าวสด, มติชน, สยามรัฐ, linetoday, hfocuse ,tvpoolonline, sondhitalk)</p> <p>-น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. ฝ่ายการเมือง กล่าวถึงประเด็นที่ นายธณรงค์ แก้วเพชร ประธานเครือข่ายธรรมาภิบาลทวงคืนความยุติธรรมในสังคม พร้อมด้วยผู้ป่วยและลูกสาว เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. ระบุว่า แม่ผู้ร้อง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ป่วยเป็นไข้ อาเจียน ได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางใหญ่ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน แต่แพทย์วินิจฉัยโรคผิด คาดเป็นนิว ส่งตรวจเอกซเรย์ช่องท้อง ไม่พบความผิดปกติ จึงให้อนุรักษารักษาในโรงพยาบาลเพื่อหาสาเหตุอื่น จนวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ผู้ป่วยหมดสติ ต้องส่งต่อมาที่ รพ.พระนั่งเกล้า พบเส้นเลือดสมองแตกจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ได้ทำการผ่าตัดและนอนรักษาในโรงพยาบาลประมาณ 2 เดือน ก่อนแพทย์จะให้กลับไปดูแลอาการที่บ้าน โดยผู้ป่วยลุกนั่งเดินไม่ได้ ต้องเจาะคอและให้อาหารทางสายยาง จึงต้องการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากเห็นว่าไม่ได้รับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปตามมาตรฐาน และขอให้มีการช่วยเหลือเยียวยานั้น ก่อนหน้านี้ สสจ.นนทบุรี ได้นำเรื่องเข้าสู่กระบวนการชดเชยเยียวยา และมีการเยียวยาตามสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้เสียหายมีการร้องเรียนการบริการอีกครั้ง จึงได้มีการสั่งการให้ผู้บริหารในพื้นที่ ได้ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาให้ความเป็นธรรมทั้งกับผู้เสียหาย และฝ่ายผู้ให้บริการ ซึ่งภายหลังที่ได้รับหนังสือร้องเรียน นพ.ชลน่าน ไม่ได้นั่งนอนใจ ได้ลงนามสั่งการให้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายที่รับผิดชอบ ส่งรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นและตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างเป็นธรรมที่สุด</p>	